

ชื่อวิทยานิพนธ์	บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เขียน	นายยูโซ๊ะ บุงา
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ความหมายและความสำคัญของสันติภาพในอิสลามและทั่วไป 2)นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพ3)บทบาทมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์และการศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่1)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 5 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 2)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 367 คนจากประชากรทั้งหมด 4,502 คน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความหมายและความสำคัญของสันติภาพโดยทั่วไปคือ การที่สังคมใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิดที่แตกต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดได้ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ ส่วนความหมายและความสำคัญของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามได้ให้ความสำคัญเรื่องสันติภาพไม่เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮ์(ชีวิตหลังความตาย)ด้วย เพราะสันติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ ﷻ ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยส่งศาสนทูตมูฮัมมัด ﷺ เพื่อมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ สิ่งแรกที่จะทำให้เกิดสันติภาพได้นั้นคือ บรรดามนุษย์ทั้งหลายจะต้องมีหลักอะคิเดฮ์(หลักศรัทธา)ที่ถูกต้องเที่ยงตรงคือ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ﷻ เชื่อมั่นต่อการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ ﷻ ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ ﷻ ได้กำหนดและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ห้ามโดยยึดแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัด ﷺ ก็จะทำให้เกิดสันติภาพได้

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพมีดังนี้ 1) ด้านการเปิดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนสันติภาพเพื่อต้องการให้นักศึกษามีพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องสันติภาพและเป็นบุคคลที่รักสันติภาพ 2) ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมผ่านหลักสูตรรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬามูลนิธิ กลุ่มศึกษาอัลกุรอานและอบรมผู้นำต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างในการสร้างสันติภาพระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ และ 3) ด้านการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนด้านสันติภาพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีพยายามทำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสันติภาพตามแบบอย่างอิสลาม โดยอาศัยการศึกษา การเขียนตำราและการนำเสนอในเวทีต่างๆ

3. บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแนวคิดของผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการเปิดหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ส่วนจากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวคิดหลักคือการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก รวมทั้งโลกหน้าด้วย โดยให้คนในสังคมมีความรู้เรื่องศาสนาก่อนผ่านสโลแกน อูมมะฮฺ วาหิดะฮฺ (ประชาชาติเดียวกัน) และอูมมะฮฺ วะสะฎูฮฺ (ประชาชาติสายกลาง) และมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังบัณฑิตรักและสร้างสรรค์สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม

Thesis Title	Role of Fatoni University in Establishing Peace in the three Southern Border Provinces
Author	Mr.Yusoh Bunga
Major program	Islamic Studies
Academic Year	2014

ABSTRACT

The objectives of this research are to study (1) meaning and importance of peace in Islam and general, (2) the policy of Fatoni University in establishing peace, and (3) the role played by the university in peace building in the three southern border provinces. The research is qualitative and was conducted by collecting, studying and analyzing related data and literature materials, and using field study through interview and questionnaire. The samples used in the research include 1) 5 interviewed selective administrators of the university, and 2) 367 staff and students out of the total 4,502 population. The researcher used SPSS13.0 FOR WINDOWS PROGRAM to analyze the data. The statistics applied are the percentage, average value, and standard deviation value.

The results of the research found that

1. The meaning and importance of peace in general is that all people could live together happily and peacefully in the same community. No one afflicts, exploits, and is suspicious to others. All uphold justice and peace. And in Islam, peace is not only given importance for the sake of this world but also Akhirah (life after death). According to Islam, peace was bestowed by God, Almighty, upon human beings through Prophet Muhammad (Peace be upon him) who was the best model in maintaining life and building peace on earth. Peace in man could be created only by inculcation of right faith, namely belief in Allah (Glorious be to Him), His omnipresence, abiding by His commandments, and avoiding what was prohibited by Him.

2 The policy adopted by the university related to peace building are manifested in 1) its academic programs and subjects to make students understand and love peace, 2) its producing graduate in order to build peace in community through various subjects and activities such as Qiyamullail (night religious activities), Quranic learning group class, and training to make the learners exemplary in peace building at local, national and international levels, and 3) its creating awareness in public mind with relation to peace. In this case, Fatoni University attempted to function as a learning and peace building institute in conformity with Islam through various publications and academic forums.

3. Regarding the roles played by the university to promote and establish peace in the three southern provinces, the study found that generally it is at very good level. Individually, the highest mean level of the role conducted is in the administrators' way of thinking. Secondary to it is producing peace-loving graduate. The initiation of new peace-orientated program is at very good level. The suggestions resulted from the research interview found that the university has its own way of thinking in peace building at individual, family, community, as well as national and international level for the sake of this worldly life and the hereafter. In realizing this aim, at first step it taught the community religious knowledge through the slogan of Ummah Wahidah (One Nation) and Ummah Wasata (Moderate or Tolerant Nation). The university also aims to imbue students with Islamic spirit of loving and upholding peace in multi-cultural society.

موضوع البحث :	دوار جامعة فطاني في بناء السلام في المحافظات الثلاث الولايات الحدود الجنوبية
البحث :	يوسف بوغا
التخصص :	دراسات الإسلامية
العام الجامعي :	1436 هجرية

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث الى دراسة (1) معنى الأمن والاستقرار والسلام وأهميتها في الإسلام وفي غيرها (2) سياسة جامعة فطاني في بناء الأمن والسلام في ثلاث الولايات الحدود الجنوبية (3) دوار جامعة فطاني في بناء الأمن والسلام في المحافظات الثلاثة للحدود الجنوبية. وثائق وطريق البحث النوعي وتم جمع البيانات عن طريق الدراسة وجمع ابيانات وتحليلها وثائق والدراسات الميدانية من خلال المقابلات والاستبيانات التي استخدمت في هذه الدراسة (1) العينات المستخدمة في مقابلة، ومن مديري الجامعات بعدد خمسة الأشخاص المعينين. (2) الاستبيات المفتوح لمجموح من موظفين وطلبة جامعة فطاني وعددهم 367 شخص. بمجموع الكاملة 4,502 شخص باستخدام كميوترا البرامج الجاهذ.

ووجدت نتائج البحث

1 . معنى وأهمية السلام بصورة عامة أي المجتمع يعيش بسعادة لا يؤدي الآخر لا يشك بعضهم بعضا يتقدم في الأفكار المختلفة ويستطيع أن يعيش بسلام إقامة وحدة الأمة التي تؤدي إلى السعادة والإبتسامة فالمجتمع يكون مع العدل والسلام أما معنى وأهمية السلام في الإسلام أي الإسلام يهتم أمر السلام ليس فقط في عالم الدنيا بل في عالم الآخرة أيضا لأن السلام في الإسلام الذي ذكره الله ﷻ في القرآن الحكيم بارسال رسول الله ﷺ قدوة حسنة للناس جميعا في السلام في هذا العالم الأول لبناء السلام يعتقد الإنسان بعقيدة صحيحة الإيمان بالله ﷻ بوجوده واتباع شريعة الإسلام الذي أمده ونهى عنه بتمسك سنة رسول الله ﷺ بإقامة السلام.

2 . سياسة جامعة فطاني بناء السلام كآآتي (1) أن تفتح المقررات والدروس حول السلام لكي يغرس الطلاب أساس وأفكار السلام والناس يجب السلام. (2) أن تصنع الخريجين لبناء السلام في المستوى الإقليمي والدولي. (3) أن تغدس أفكار السلام فجامعة فطاني تسعيحثيثا لكي تكون المؤسسة التعليمية والسالمة عن الإسلام بتقدم السلام على المجتمع والدولة باتعلم والدراسة وكتابة الكتب والمحاضرة.

3 تلحق جامعة فطاني دورمهم في درجة عالية أي من ناحية أفكار رئيس جامعة فطاني ونائبها صناعة الخريجين وفتح المقررات وتنشئتها النشئة الاسلامية ويليها المناهج الدراسية الاسلامية. جزء من المقابلات وتوصيات تم العثور عليها جامعة فطاني في بناء الأمن والاستقرار والسلام للفرد والمجتمعة والدولة استطل في العلم و من خلال إعطاء الناس مجتمع المعرفة في الأمور الدينية لأول مرة من خلال الشعارات أمة الواحدة الإسلام و أمة الواصطا وكانت الجامعة بتشجيع روح الإسلام. وبعد تخرجه من محب للسلام و احموعة متنوعة صن الأفكار الثقافات للسلام في المجتمع بتكل عام وفقالمبادئ لشرعية الإسلامية.

Prince of Songkla
Pattani Campus